



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป  
เป็นสายงานประเภทวิชาการ

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ และการรับสมัครได้สิ้นสุดไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง ในการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองไว้ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิสอบเป็น พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งที่รับสมัคร หรือพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ตั้งตั้งไปแล้ว

ผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบตามประกาศให้ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ได้สมัครสอบและชำระเงินถูกต้องภายในวันและเวลาที่ประกาศรับสมัครสอบกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพิ่มเติมต่อไป โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบพร้อมวัน เวลา และสถานที่สอบได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายเจริญ รักราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล  
ตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	เลขที่สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	๐๐๑	นายพรโชค จันทรเหลื่อง	เจ้าพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	อบต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

(ลงชื่อ)

(นายเจริญ รักราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน